



ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๒๑/๓๑๓๒



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในประเด็นเรื่องแนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ก.พ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ แนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ในการบูรณาการเชื่อมโยงการประเมินผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คือ “ผู้บริหารองค์กร” กับองค์กรขับเคลื่อน คือ “ส่วนราชการ” โดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผู้บริหารองค์กร ซึ่งในการกำหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ก.พ. ได้มีการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอื่น ๆ โดยจะทำให้การประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความเป็นเอกภาพ รวมถึงจะทำให้ผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงานของรัฐมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-base) และส่งเสริมให้ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินผู้บริหารองค์กรจะสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น (Trust) ในระบบราชการ ทั้งนี้ มีความเห็นว่าการดำเนินการในระยะต่อไป สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ควรมีความชัดเจนในกรอบแนวทาง ร่างแบบประเมิน และชี้แจงทำความเข้าใจต่อหน่วยงานภาครัฐ ในแนวปฏิบัติของการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๑๑๓

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๔๒

E-mail: adgmoac@gmail.com